

นัดชุมนุมศาลากลางทั่วประเทศ. รณรงคต้านร่างกม.จีเอ็มโอ

ทส.แจงร่าง กม.จีเอ็มโอไม่ใช่ของใหม่ กก.พิจารณาร่างกฎหมายมีทุกภาคส่วน เครือข่ายผู้บริโภคขอเข้าร่วมไบโอไทยคัดค้านร่าง พ.ร.บ. ขณะที่ 8 เครือข่ายภาค ปชช.รณรงคเชิญชวนคนร่วมต้านหน้าศาลากลาง 77 จังหวัด วันที่ 9 ธ.ค. (อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 1

จีเอ็มโอ

กรณีนี้กวีชากร มูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย) และเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) เรียกร้องให้รัฐบาลชะลอการนำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. ... เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาประกอบด้วยฝ่ายรัฐและฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือผู้ได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าไปร่วมให้ความเห็นและพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาทางกฎหมายใหม่นั้น

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพไม่ใช่ของใหม่ ยกเว้นมานานมากแล้ว กรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ ส่วนใหญ่มาจากภาคประชาชน ไม่ใช่ทส.ยกเว้นขึ้นมาเอง และความจำเป็นของกฎหมายฉบับนี้เพราะไทยไม่มีกฎหมายควบคุมเรื่องพืชตัดแต่งพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) เลย ที่ร่างกฎหมายขึ้นมา เป็นลักษณะบอกว่าทำอะไรได้บ้าง หากนอกเหนือจากนั้นคือห้ามดำเนินการ จึงอาจทำให้มีผู้เข้าใจผิด

ร่างกฎหมายฉบับนี้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งกรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทส.เป็นเพียงคนกลางที่มีหน้าที่ดูแลควบคุมเท่านั้น" นายเกษมสันต์กล่าว

น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและ

เครือข่ายภาคประชาชนต่างๆ จะไปร่วมกับไบโอไทยในการคัดค้านร่างกฎหมายจีเอ็มโอในวันที่ 9 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล แม้ชื่อกฎหมายจะเป็นร่าง พ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ... แต่ข้อเท็จจริงไม่ได้ปลอดภัยตามชื่อกฎหมาย เพราะมีความเสี่ยงที่สำคัญเรื่องเหล่านี้ควรต้องผ่านการทดลองวิจัยให้ถี่ถ้วนก่อน ซึ่งในอดีตคณะรัฐมนตรี (ครม.) เคยมีมติให้แค่ทดลองวิจัยจีเอ็มโอได้ แต่มติ ครม.ล่าสุดกลับอนุมัติผ่านร่างกฎหมาย ซึ่งจะมีผลวงกว้างมาก โดยเฉพาะมีผลเชิงการค้า

น.ส.สารีกล่าวอีกว่า การดำรงอยู่ร่วมกันของพืชจีเอ็มโอและพืชไม่ใช่จีเอ็มโอ เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ เพราะโอกาสการปนเปื้อนจีเอ็มโอมีอยู่ในทุกขั้นตอนและแทบจะป้องกันไม่ได้ ดังนั้น จึงมีข่าวการปนเปื้อนจีเอ็มโอออกมาเป็นระยะ ยกตัวอย่างตั้งแต่ปี 2543 ในสหรัฐอเมริกา กรณีข้าวโพดจีเอ็มโอสตาร์ลิงก์ ที่อนุญาตให้ใช้ในข้าวโพดอาหารปนเปื้อนกับข้าวโพดอาหารคน ซึ่งสร้างความเสียหายต่อเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดที่ไม่ใช่จีเอ็มโอที่ได้รับการปนเปื้อน

ปี 2549 สหรัฐอเมริกามีการทดสอบปลูกข้าวจีเอ็มโอ ซึ่งพันธุกรรมจีเอ็มโอเกิดปนเปื้อนกับข้าวที่ปลูกทั่วไป พบข้าวที่ปลูกในอเมริกาแต่ส่งออกไปแอฟริกา ยุโรป และอเมริกากลางปนเปื้อนจีเอ็มโอ หรือในปี 2554 จีนตรวจพบการปนเปื้อนจีเอ็มโอของข้าวที่ส่งออกจากจีนไปสวีเดน เยอรมนี นิวซีแลนด์ ทำให้จีนส่งออกลดลงมาก

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มอบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและหามาตรการเตรียม

พร้อม อาทิ ติดฉลากจีเอ็มโอ น.ส.สารีกล่าว เห็นด้วยกรณีฉลากจีเอ็มโอ เพราะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค แต่ไม่ใช่ทางแก้ทั้งหมด เพราะร่าง พ.ร.บ.นี้จะส่งผลกระทบต่อวงกว้างกว่า ในกรณีพืชจีเอ็มโอกระจายปะปนกับพืชทั่วไป ทางที่ดีที่สุดขอเรียกร้องให้ ครม. ชะลอร่างกฎหมายนี้ออกไปก่อน และรับฟังความคิดเห็นให้หลากหลายมากกว่า หากมีเวทีระดมความคิดเห็น หรือเปิดโอกาสให้ถกเถียงเรื่องผลกระทบต่อจีเอ็มโอ ก็พร้อมและถือเป็นเรื่องดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเกิดกรณีความขัดแย้งเชิงวิทยาศาสตร์เรื่องจีเอ็มโอล่าสุดกลุ่มคัดค้านได้เชิญชวนผ่านโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะในเฟซบุ๊ก ประกอบด้วยมูลนิธิชีววิถี FTA Watch เครือข่ายเกษตรทางเลือก/เกษตรอินทรีย์ เครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรและอาหารปลอดภัยจีเอ็มโอ เครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร เครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ายหมอบ้าน กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศเชิญชวนประชาชนร่วมคัดค้านร่าง พ.ร.บ.จีเอ็มโอในวันที่ 9 ธันวาคม เวลา 10.00 น. บริเวณศาลากลาง 77 จังหวัดทั่วประเทศ และหน้าทำเนียบรัฐบาล

น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภาและอดีตรัฐมนตรีสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวว่า ต้องมีการต่อต้านแน่นอน เพราะสมัยที่เป็น สปช.มีมติคัดค้านจนกฎหมายดังกล่าวตกไป แต่ล่าสุดพบว่ามีความพยายามดึงกลับขึ้นมาอีกครั้ง จนผ่านความเห็นชอบในหลักการจาก ครม. ทั้งนี้ ในปัจจุบันการทดลองพืชจีเอ็มโอจะดำเนิน

การในหน่วยงานรัฐ และเป็นพื้นที่ปิด แต่หากกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้ การทดลองจะสามารถทำพื้นที่ทั่วไป และเอกชนดำเนินการได้ กฎหมายยังระบุหากมีการหลุดรอดของพืชจีเอ็มโอถือเป็นเหตุสุดวิสัย ไม่ต้องรับผิดชอบ เพื่อเปิดกว้างให้มีการทดลอง แต่ในทางปฏิบัติจริงประเทศไทยกำลังสนับสนุนให้มีการปลูกพืชออร์แกนิก หากพืชจีเอ็มโอหลุดรอดอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพพืชออร์แกนิกได้